



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.ผง.) โทร. / โทรสาร. ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖ (ต่อ ๔๒๒)

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๓๕๙๖

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผอ.สน.สก ผอ.สน.อส. ผอ.สน.บพ. อธ.วปค. และ ผอ.กค.

ด้วย มท. แจ้งสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. คือ การทำหน้าที่ประธานอาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของประเทศไทย ในประเด็นการปรับปรุงอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนช่วยเหลือพื้นที่สาธารณะ/ถนนในบริเวณใกล้เคียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งระดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน ณ อาคารสถานที่ดังกล่าวให้เหมาะสมสวยงาม

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ สำนัก/กอง ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวในประเด็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินการ ให้ วช. (กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์) ทราบ ทั้งทางเอกสารและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dopaplanning@gmail.com ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ได้ทางเว็บไซต์ของกองวิชาการและแผนงาน <https://multi.dopa.go.th/tspd> หัวข้อ “กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์” เรื่อง “ข้อสั่งการจากที่ประชุม ครม. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเกรียงศักดิ์ แม่นศรี)

หน.กง.งป. รกท.

ผอ.วช.

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประเด็นข้อสั่งการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ
<p>การทำหน้าที่ประธานอาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของประเทศไทย</p> <p>เพื่อให้การทำหน้าที่ประธานอาเซียน และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของประเทศเจ้าบ้านที่ต้องให้การต้อนรับผู้นำประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะเดินทางมาประชุม ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย เกิดความประทับใจในสภาพบ้านเมือง ประเพณีวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย จึงให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดูแลปรับปรุงอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนช่วยเหลือพื้นที่สาธารณะ/ถนนในบริเวณใกล้เคียงให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย รวมทั้งระดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน ณ อาคารสถานที่ดังกล่าวให้เหมาะสมสวยงามด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชนและเอกชนในทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการในทำนองเดียวกับภาคราชการดังกล่าวข้างต้นด้วย</p>	<p>สน.สก./สน.อส./สน.บพ./วปก./กค.</p>	<p>ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน ปค.
โทร. ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖ (ต่อ ๔๒๒)